

## **Học tập suốt đời: "Kim chỉ nam" dẫn dắt sự phát triển của dân tộc trong kỷ nguyên mới**

Bài viết sâu sắc về “Học tập suốt đời” của đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm không chỉ khẳng định mà còn đi sâu phân tích một chân lý mang tính thời đại: Học tập suốt đời là con đường tất yếu, là "kim chỉ nam" dẫn dắt mỗi cá nhân và cả quốc gia vượt qua những thách thức và nắm bắt cơ hội trong kỷ nguyên đầy biến động. Trong bối cảnh thế giới đang chứng kiến những thay đổi chưa từng có, đặc biệt là sự trỗi dậy mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo (AI), quan điểm này càng trở nên cấp thiết và mang ý nghĩa chiến lược sâu sắc.

Sự bùng nổ của AI đang định hình lại thị trường lao động và cơ cấu kinh tế toàn cầu. Nhiều công việc mang tính lặp đi lặp lại có nguy cơ bị thay thế bởi các hệ thống thông minh. Để tồn tại và phát triển trong môi trường này, mỗi cán bộ, công chức, viên chức và người lao động không có con đường nào khác ngoài việc không ngừng học hỏi, trau dồi những kỹ năng mới mà AI chưa thể thay thế, như tư duy phản biện, sáng tạo, giải quyết vấn đề phức tạp, tương tác con người và trí tuệ cảm xúc. Học tập suốt đời giúp chúng ta làm chủ công nghệ, khai thác hiệu quả tiềm năng của AI, biến thách thức thành cơ hội để nâng cao năng suất và tạo ra những giá trị mới.

Một yếu tố quan trọng khác được đề cập trong bài viết là sự gia tăng tuổi thọ trung bình của con người. Với việc sống lâu hơn, thời gian làm việc và cống hiến cho xã hội cũng kéo dài hơn. Điều này đòi hỏi mỗi cá nhân phải có một lộ trình học tập liên tục, không chỉ để duy trì năng lực làm việc mà còn để khám phá những tiềm năng mới, theo đuổi những đam mê và đóng góp ý nghĩa cho cộng đồng trong suốt cuộc đời. Học tập suốt đời không chỉ là nhu cầu của sự nghiệp mà còn là nhu cầu của một cuộc sống ý nghĩa và trọn vẹn.

Trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng gay gắt, đặc biệt là trên mặt trận khoa học công nghệ, việc xây dựng một xã hội học tập, nơi mọi người dân đều có cơ hội và ý thức tự học, tự bồi dưỡng, là yếu tố then chốt để nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia. Kinh nghiệm thành công của Singapore trong việc cải cách giáo dục, tập trung vào phát triển tư duy sáng tạo, kỹ năng giải quyết vấn đề và khuyến khích học tập suốt đời đã minh chứng cho điều này. Một quốc gia với nguồn nhân lực được trang bị kiến thức và kỹ năng hiện đại,

có khả năng thích ứng nhanh chóng với những thay đổi của thế giới sẽ có lợi thế vượt trội trong cuộc đua phát triển.

Bài viết của đồng chí Tổng Bí thư không chỉ nhấn mạnh đến khía cạnh kinh tế và khoa học công nghệ của học tập suốt đời mà còn đề cao giá trị nhân văn sâu sắc của nó. Học tập là quá trình "học để làm người", để bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, xây dựng nhân cách tốt đẹp và phát triển toàn diện. Nó còn là công cụ mạnh mẽ để thay đổi tư duy, phá bỏ những lối mòn, khơi gợi sự sáng tạo và giúp mỗi người có cách tiếp cận vấn đề một cách đa chiều, linh hoạt hơn trong công việc và cuộc sống. Việc học hỏi những kiến thức mới, tiếp thu những tư tưởng tiến bộ giúp chúng ta có cái nhìn rộng mở hơn về thế giới, từ đó đưa ra những quyết định sáng suốt và hành động hiệu quả hơn.

Chỉ khi toàn Đảng, toàn dân nhận thức sâu sắc và hành động quyết liệt theo tinh thần “Học tập suốt đời”, Việt Nam mới có thể vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, hiện thực hóa khát vọng về một quốc gia phồn vinh và hạnh phúc.

Quán triệt sâu rộng tư tưởng "Học tập suốt đời" từ bài viết của đồng chí Tổng Bí thư đến từng cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động là việc làm vô cùng quan trọng. Các cấp ủy chi bộ, các tổ chức đoàn thể của Chi cục Thống kê Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể để “Học tập suốt đời trong thời đại số” (như mở nhóm Zalo tập huấn kỹ năng sử dụng AI, nhóm chuyên đề sử dụng Rstudio, Power BI, Big data ...), cập nhật những kiến thức mới của khoa học dữ liệu, đẩy mạnh ứng dụng AI trong hoạt động thu thập và dự báo; tạo môi trường thuận lợi và động lực mạnh mẽ để mọi công chức đều tham gia, góp phần xây dựng một Cơ quan học tập năng động, sáng tạo và phát triển bền vững.

**CHI CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH**  
(PHÒNG THỐNG KÊ KINH TẾ)